



เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) และรัฐบาลประเทศออสเตรเลียได้ทำงานร่วมกัน เพื่อดำเนินโครงการ การอบรมทางวัฒนธรรมก่อนเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย หรือ Australian Cultural Orientation (AUSCO) สำหรับ ผู้ลี้ภัยและสมาชิกใหม่เพื่อมนุษยธรรม โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนโดยสำนักงานสวัสดิการสังคมของประเทศออสเตรเลีย (Australian Department of Social Services: DSS) และดำเนินการโดยไอโอเอ็มมาตั้งแต่ปี 2546

ไอโอเอ็ม ประเทศไทย เป็นที่ตั้งสำนักงาน AUSCO ระดับโลก หรือที่เรียกว่า AUSCO Global Office มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานและประสานงานโครงการนี้ในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนปาล อินเดีย ปากีสถาน อิรัก ตุรกี เลบานอน จอร์แดน อียิปต์ และ เคนย่า นอกจากนี้ AUSCO ยังได้ขยายการดำเนินงานไปยังประเทศชูดาน และ ยูกันดา รวมไปถึงพื้นที่เฉพาะกิจอีกหลายแห่ง อาทิ กานา กินี บรูไนด์ เอธิโอเปีย รวันดา ชาด มาลาวี แทนซาเนีย เมียนมาร์ อิหร่าน และ คอสตาริกา อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการมีหลายมิติด้วยกัน สิ่งสำคัญหนึ่งในนั้นคือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ลี้ภัยและสมาชิกใหม่เพื่อมนุษยธรรม อันประกอบด้วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย การส่งเสริมความสำคัญของการเรียนภาษาเมื่อเดินทางไป และ การเตรียมทักษะพื้นฐานในชีวิตที่จำเป็นในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ให้ดีที่สุด

ตลอดหลักสูตร 5 วัน ของ AUSCO จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทางและกระบวนการตั้งถิ่นฐานใหม่ ตลอดจนเปิดโอกาสให้สอบถามเกี่ยวกับการเดินทางและการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกำลังจะเป็นบ้านแห่งใหม่ของพวกเขา รวมทั้งหนทางที่จะก้าวเดินต่อไป เพื่อพวกเขาจะได้เข้าถึงการศึกษาและการทำงานเพื่อสร้างชีวิต จวบจนถึงปี 2561 ทางโครงการได้ให้ความช่วยเหลือผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วถึง 96,347 คน ทั่วโลก

AUSCO

Australian Cultural Orientation Program



พื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมของ AUSCO ในประเทศไทย

FOR MORE INFORMATION, CONTACT:

Constance Voelkel-Hutchison

AUSCO Global Coordinator

Email: cvoelkel@iom.int



หัวหน้าสำนักงาน ไอโอเอ็ม ประเทศไทยมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ภาพโดย: ไอโอเอ็ม

ข้อมูลสำคัญ

8,921

จำนวนผู้ที่ได้รับการอบรม AUSCO ทั่วโลก ก่อนการตั้งถิ่นฐานใหม่ ในปี 2561

603

จำนวนผู้เข้าอบรมในประเทศไทยที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ AUSCO ในปี พ.ศ. 2561

5 วัน

ระยะเวลาของโครงการการอบรมทางวัฒนธรรม ก่อนเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย



เด็ก ๆ กำลังสนทนากันเรื่องกฎหมาย และระบุว่า ภาพใดที่แสดงถึงการกระทำที่ถูกกฎหมาย หรือ ผิดกฎหมาย ในประเทศออสเตรเลีย ภาพโดย: ไอโอเอ็ม



Australian Government
Department of Social Services

ผู้มีส่วนร่วมกับโครงการในประเทศไทย

ผู้มีส่วนร่วมกับโครงการ AUSCO ประเทศไทย คือ สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR)

โดยส่วนใหญ่ การจัดการอบรม AUSCO ในประเทศไทย จะจัดขึ้นในเขตพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ลี้ภัยจากการสู้รบทั้ง 9 แห่ง ตามชายแดนไทย-พม่า และที่ศูนย์ดำเนินการของไอโอเอ็ม สำนักงานย่อยในอำเภอแม่สอด ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม AUSCO ประจำการอยู่ที่นั่น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม AUSCO ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ เป็นครั้งคราว สำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเมือง

ในปี พ.ศ. 2561 ผู้ลี้ภัยและสมาชิกใหม่เพื่อมนุษยธรรมที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ AUSCO ในประเทศไทย มีจำนวนรวม 603 คน

การเชื่อมโยงกับการบริการช่วยเหลือด้านการตั้งถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย

AUSCO ทำงานเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโครงการบริการช่วยเหลือด้านการตั้งถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย ทั้งสองโครงการร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้แก่ผู้ลี้ภัยและสมาชิกใหม่เพื่อมนุษยธรรมในการตั้งถิ่นฐานใหม่ และเพื่อให้การดำเนินการได้ผลดี โครงการ AUSCO และหน่วยงานบริการด้านการตั้งถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทั้งที่อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย (offshore trainers) และอยู่ในประเทศออสเตรเลีย (onshore trainers) ได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อที่จะให้การอบรมทั้งก่อนและหลังการเดินทางมายังประเทศออสเตรเลียมีความต่อเนื่องและกลมกลืนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ยังได้ผนวกโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจาก AUSCO และ เจ้าหน้าที่จากทางออสเตรเลีย เพื่อเรียนรู้ร่วมกันและกันเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพที่เรียกว่า Train the Trainer Workshop ซึ่งได้จัดขึ้นในหลายพื้นที่เวียนกันไปอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

หลักสูตร AUSCO

โครงการ AUSCO เป็นการจัดการอบรมให้แก่ผู้ลี้ภัย วีซ่าเพื่อผู้ลี้ภัยและมนุษยธรรม ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งกำลังเตรียมตัวไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศออสเตรเลีย โดยทางโครงการมีหน้าที่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมออสเตรเลีย รวมถึงการจัดการกับความคาดหวัง และให้แนวทางเพื่อการปรับตัวสู่สภาพแวดล้อมใหม่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการจัดการอบรม AUSCO แต่ละครั้งจะมีการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสม กับความต้องการของผู้รับการอบรมที่มีความหลากหลาย และทุกคนจะได้รับการออกแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

- เตรียมตัวเรื่องการเดินทางให้กับผู้ถือวีซ่า ขยายมุมมองด้านการตั้งถิ่นฐานใหม่
- ปรับความคาดหวังให้ใกล้เคียงความเป็นไปได้จริงในการใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตรเลีย
- ให้ข้อมูลด้านกฎหมาย คำนิยาม และวิถีชีวิต ของประเทศออสเตรเลีย



เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจัดการอบรมให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภาพโดย: ไอโอเอ็ม และเพื่อให้การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตลอดหลักสูตร ในระยะเวลา 5 วัน (15 - 25 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม AUSCO ใช้วิธีนำเสนอและดำเนินกระบวนการอบรมที่หลากหลาย อาทิ การระดมความคิดเห็น การจำลองสถานการณ์ การใช้กรณีศึกษา การอภิปราย การฝึกแก้ปัญหา และการแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตร ถูกบรรจุอยู่ในแฟ้มข้อมูลที่เรียกว่า AUSCO Student Folder ซึ่งมีหลายภาษาและมีหนังสือแบบฝึกหัดกิจกรรม (Activity Book) ที่ผู้รับการอบรมจะได้รับ คู่มือดังกล่าวนี้เป็นการช่วยบันทึกเนื้อหาและสะท้อนให้เห็นเส้นทางในการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้เข้าร่วมการอบรม